

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

---

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน เบนซ์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์
๒. “อัยการ-ตร. ถกร่วมล่า บอส” จากหนังสือพิมพ์ มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์
๓. “ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนพันผิต อัยการสั่งไม่ฟ้อง” จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ฉบับวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “ยกคำร้องปล่อยตัว ๑๓ แดงนอนคุกต่อ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด
๒. “ส่งศาลฝากขังแก๊งค้าอาวุธผิดแรก อนุมัติประกันตัว ๒ ราย วงเงิน ๓ แสน” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์

๓. “ศาลฎีการับคดี มาร์ค-สุเทพ ฟ้องธาริต” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. คอลัมน์กฎหมายว่าไรตี้ “แฮกเกอร์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “มอบนโยบาย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
  ๒. “ศาลให้ประกัน ๒ พลเรือน คนสั่งซื้ออาวุธ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
-



Source : มติชน

Date : 10 มิ.ย. 2560

Page : 9

No: 60201390

## ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน‘เบนซ์’

เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 9 มิถุนายน นายสิทธิโชค ตรีเนตร นายความของนายอัศกริทธิ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือเบนซ์ เรซซิ่ง อายุ 30 ปี สามี .เพท-ณปภา ดันตระกูล นางเอกชื่อดัง จำเลยฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน โดยร่วมกับนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ เครือข่ายนักค้ายาเสพติดนายไชยชนะ แก้วพิมพ์า เปิดเผยถึงความตึงเครียดการอุทธรณ์ประกันตัวนายอัศกริทธิ์ว่า หลังจากเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา

ได้ยื่นอุทธรณ์ขอปล่อยชั่วคราวนายอัศกริทธิ์ โดยเพิ่มหลักทรัพย์จาก 3 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาทแล้ว ล่าสุดมารดาของนายอัศกริทธิ์ เดินทางไปศาลอาญาเพื่อฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ยกคำร้อง โดยยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับที่ผ่านมาัยการยื่นคัดค้านการปล่อยชั่วคราว โดยหลังจากนี้จะพิจารณาแนวทางการยื่นประกันตัวอย่างอื่นต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันนายอัศกริทธิ์ถูกควบคุมอยู่ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีญาติเดินทางไปเยี่ยมจึงยังไม่มื่อะไรน่าเป็นห่วง



Source : มติชน

Date : 10 มิ.ย. 2560

Page : 11

No: 60201402

## 'อัยการ-ตร.'ถกร่วมล่า'บอส'


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 303 ที่สำนักงานกัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ นายอำนาจ ไข่มณีชัย อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามตัวนายวรยุทธ อัญญา หรือ บอส ทายาทเครื่องบินบำรุงกำลัง ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆาตกรรม ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ เสียชีวิตเมื่อปี 2555 แล้วหลบหนีไม่มาตามนัดหมายของอัยการในการส่งฟ้องคดี โดยมี พล.ต.ต.อภิชาติ สุจริตบุญญา สบค.กองการต่างประเทศ พร้อมคณะร่วมประชุม

นายอำนาจแถลงภายหลังการประชุมว่า มีการตั้งคณะทำงานและเชิญทางตำรวจสำนักงานต่างประเทศมาพูดคุย เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจสอบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ที่ใด และขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ทางกัยการต้องการเพื่อ

ไม่ให้เสียเวลาหากมีการยื่นเอกสารจากทางตำรวจเข้ามา จากตำรวจพูดคุยได้ข้อยุติ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางตำรวจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว ได้ประสานขอความร่วมมือตำรวจสากลตามจับกุมหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า ตามขั้นตอนสามารถทำเรื่องประสานได้ แต่จะทำได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศที่ผู้ต้องหาหนีหลบหนีอยู่ ถ้าประเทศนั้นมีความร่วมมือและสามารถทำได้

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ที่ประชุมมีการหารือกับตำรวจถึงรายละเอียดการประสานกับตำรวจสากลเพื่อขอออกหมายจับนายวรยุทธ ยืนยันว่าหลักการทำงานและประสานงานอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้อย่างแน่นอน

	<b>มูลนิธิพัฒนาชุมชน</b> Community Development Foundation	Subject: ฝึกอบรม
Source: <b>คุณ นิตต์ ลิขิต</b>		
Order: 10 ส.ย. 2560	Page: 2	No:

**ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนพินิจ อัยการสั่งไม่ฟ้อง**  
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมพ์พิพย์ ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คดีของนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจเกิน พง.พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการสอบสวนภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด มีทั้งพยานบุคคลและเอกสารต่างๆ ซึ่งไม่พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่อย่างใด จึงสรุปสำนวนความเห็นส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งมีความเห็นตรงกันและนำเสนอสั่งอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันนี้อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายสืบศักดิ์ เนื่องจากไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา